

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มงานบริหารการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2562 จำนวน 10,935 ที่นั่งสอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนที่นั่งสอบแบบก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนที่นั่งสอบที่จัดสอบไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,300 ที่นั่งสอบ (เป็นการเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5 เท่า) ด้วยการเพิ่มจำนวนศูนย์สอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (550 ที่นั่งสอบต่อรอบสอบ) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (550 ที่นั่งสอบต่อรอบสอบ) ซึ่งเมื่อรวมกับศูนย์สอบสำนักงาน ก.พ. (115 ที่นั่งสอบต่อรอบสอบ) แล้ว ทำให้ปีนี้ มีทั้งหมด 3 ศูนย์สอบ จำนวน 1,215 ที่นั่งสอบต่อรอบสอบ ดำเนินการจัดสอบเพียง 9 รอบสอบภายในระยะเวลา 9 วัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จำนวน 10,000 ที่นั่งสอบ



นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เยี่ยมชมศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ



ดร. ชุตินา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เยี่ยมชมศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ



บรรยากาศที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และบรรยากาศที่ศูนย์สอบสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังคงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการปรับปรุงแบบหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สอบผ่านฯ จะสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ได้ด้วยตนเอง และหน่วยงานภาครัฐที่ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของสำนักงาน ก.พ. ในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการก็จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ที่ผู้สมัครนำมายื่นสมัครได้ทางเว็บไซต์ <http://job.ocsc.go.th> ที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัดเตรียมไว้ให้ทำให้ประหยัดเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว



▶ หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบการพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ที่เว็บไซต์ <http://job.ocsc.go.th>

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และให้ทันสมัย สำนักงาน ก.พ. ก็ได้จัดทำ Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่มีชื่อว่า JOB OCSC เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ การพิมพ์และตรวจสอบหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งการติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวประกาศรับสมัครงานของภาครัฐในตำแหน่งต่าง ๆ อีกด้วย



Mobile Application JOB OCSC

สำหรับแผนการในอนาคตของการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. คือการนำหลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบด้วยวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี มาใช้ดำเนินการสอบทั้งแบบกระดาษ และด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในส่วนนี้คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบฯ ในนัยยะสำคัญ แต่จุดที่สำคัญที่สุดที่ควรติดตาม คือการเพิ่มจำนวนศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบต่อรอบสอบให้มากขึ้น เพื่อจะได้รองรับกับการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต่ำกว่า 20,000 ที่นั่งสอบ ด้วยจำนวนรอบสอบ (จำนวนวัน) ที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เพื่อให้มีศูนย์สอบที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคต่อไป